

ออสเตรเลีย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
บาหลีเรน	การจัดส่งด่วน	4-6 วันทำการ	ฟรี
โครเอเชีย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
อียิปต์	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
กานา	การจัดส่งด่วน	6-7 วันทำการ	ฟรี
กรีซ	สาธารณรัฐสโลวัก	5-7 วันทำการ	ฟรี
ฮ่องกง, จีน	การจัดส่งด่วน	6 วันทำการ	ฟรี
อินเดีย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
อินโดนีเซีย	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
อิสราเอล	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี

คูเวต	การจัดส่งด่วน	3-5 วันทำการ	ฟรี
เลบานอน	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
มาเลเซีย	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
นิวซีแลนด์	การจัดส่งด่วน	6 วันทำการ	ฟรี
ไนจีเรีย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
ปากีสถาน	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
ฟิลิปปินส์	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
กาตาร์	การจัดส่งด่วน	3-5 วันทำการ	ฟรี
รัสเซีย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
ซาอุดีอาระเบีย	การจัดส่งด่วน	4-6 วันทำการ	ฟรี

สิงคโปร์	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
สาธารณรัฐสโลวัก	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
แอฟริกาใต้	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
ไต้หวัน, จีน	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
ไทย	การจัดส่งด่วน	5-6 วันทำการ	ฟรี
ตุรกี	การจัดส่งด่วน	3-4 วันทำการ	ฟรี
UAE	การจัดส่งด่วน	3-5 วันทำการ	ฟรี
ยูเครน	การจัดส่งด่วน	4-5 วันทำการ	ฟรี
เวียดนาม	การจัดส่งด่วน	6 วันทำการ	ฟรี

*เวลาการจัดส่งมีความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจไม่นับเป็นวันทำการ

**** ต้องทำการสั่งซื้อก่อน 14.00 น. CET คำสั่งซื้อหลังจาก 14.00 น. CET จะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป จะทำการจัดส่งคำสั่งซื้อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์**

ขออภัย เราไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ BFPO หรือตู้ไปรษณีย์ได้

โปรดทราบว่าบริการจัดส่งของเราต้องมีการเซ็นชื่อรับ หากคุณไม่สามารถอยู่รับการจัดส่งของเราได้ พนักงานส่งของจะนัดวันจัดส่งใหม่ และคุณจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ระบุไว้เพื่อการนี้

ภาษีและอากร

คำสั่งซื้อ michaelkors.global เพื่อการจัดส่งไปรัสเซียและยูเครนอาจมีค่าอากรและภาษีเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับต้องเป็นคนจ่าย

ราคาที่แสดงบน michaelkors.global

นั้นรวมภาษีและอากรนำเข้าทั้งหมดแล้วสำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:

ออสเตรเลีย, บาห์เรน, โครเอเชีย, อียิปต์, กานา, กรีซ, ฮองกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, คูเวต, เลบานอน, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, ไนจีเรีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, สาธารณรัฐสโลวัก, แอฟริกาใต้, ใต้หวัน, ฟิลิปปินส์, ตุรกี, UAE และเวียดนาม

ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในขั้นตอนชำระเงินหรือในการจัดส่ง

อาจมีการจัดส่งสินค้าบางชิ้นแยกต่างหาก

เนื่องด้วยความพร้อมของสินค้าที่แตกต่างกัน

สินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวอาจทำการจัดส่งแยกต่างหาก

โดยแต่ละการขนส่งจะมีหมายเลขติดตามและสามารถติดตามได้ในหน้า [ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน](#) ในหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน

จัดส่งไปยังที่อยู่หลายแห่ง

ปัจจุบันเราไม่ส่งคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่หลายที่ โปรดสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับแต่ละที่อยู่การจัดส่ง

การรับสินค้าที่ร้าน

ปัจจุบันเรายังไม่เปิดให้บริการมารับของที่ร้าน Michael Kors หลังจากสั่งซื้อออนไลน์

หากคุณต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าของเราโปรดใช้ [คันทหาร้านค้า](#) เพื่อคันทหาร้านค้าใกล้คุณ

และคุณสามารถพูดคุยกับเราโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม [ติดต่อเรา](#) ของเรา

ความพร้อมของสินค้า

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสี คุณสมบัติ ราคา และความพร้อมในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อย่างแม่นยำ และการยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ สาเหตุของการยกเลิกที่บ่อยที่สุดคือสินค้าหมด เราสงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก สำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ถูกลบ โปรดติดต่อทีม [บริการลูกค้า](#) ของเรา

สินค้าหมด

ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่มีจำหน่าย ไม่ว่าสินค้าจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์เลย หรือมีข้อความระบุว่าสินค้าหมดปรากฏบนหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เนื่องด้วยความผันผวนของสินค้าคงคลัง สินค้าที่มีจำหน่ายเมื่อคุณทำการสั่งซื้อนั้นอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดว่าเราไม่สามารถทำการจัดส่งให้คุณตามคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ สินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าชิ้นนั้น ทีมบริการลูกค้าของเรายินดีให้คำแนะนำสินค้าทดแทน